

ที่คาดว่าจะหีบในฤดูกาลผลิตนี้ ผลผลิตน้ำตาลเพิ่มขึ้น 33.8 % และผลผลิตเอทานอลเพิ่มขึ้น 26%

อินเดีย

รัฐมนตรีเกษตรอินเดียได้กล่าวว่า ผลผลิตน้ำตาลอินเดียในปีการผลิตที่จะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมจะสูงกว่า 22-23 ล้านตัน ที่ได้ประมาณการไว้ตอนต้น และกล่าวว่า “เราจะผลิตน้ำตาลในปีนี้ได้มากกว่า 22-23 ล้านตันอย่างแน่นอน”

กรรมการผู้จัดการสหพันธ์สหกรณ์โรงงานน้ำตาลรัฐมหาราษฏรกล่าวว่า รัฐบาลอาจจะเปิดเสรีภาคธุรกิจน้ำตาลในเดือนธันวาคม และกล่าวว่า ภายหลังการเปิดเสรีจะยุติทั้งกลไกการจำหน่ายน้ำตาลอิสระ และโควตาน้ำตาลที่จัดสรรให้แก่ผู้มีรายได้น้อย แต่จะยังคงราคาอ้อย FRP ไว้ การเปิดเสรีอุตสาหกรรมน้ำตาลจะเป็นการเปลี่ยนอุตสาหกรรมน้ำตาลแบบพลวัตรทั้งหมด ขณะที่ในเบื้องต้นราคาน้ำตาลจะลดลง และจะอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลา 1-2 เดือน แต่หลังจากนั้นจะมีเสถียรภาพ และตอบสนองต่อปัจจัยทางด้านอุปสงค์และอุปทาน

ปากีสถาน

สมาคมผู้ปลูกอ้อยในปากีสถาน (SGA) กำลังกระตุ้นให้รัฐบาลเร่งการนำเข้าน้ำตาลทรายดิบปลอดภาษีเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำตาลในตลาด ประธาน SGA กล่าวว่า ราคาน้ำตาลได้แตะ 85 รูปี/กก. (29 บาท) แล้ว และกล่าวว่า น้ำท่วม “ได้ทำลายแนวปลูกอ้อยทั้งหมด”

คาดการณ์ราคาน้ำตาลในร้านค้าสวัสดิการปรับสูงขึ้น โดยการขึ้นตระหนักของผู้ซื้อจากน้ำท่วมในร้านค้าสวัสดิการของ USC 150 แห่งในการาจี ราคาน้ำตาลในร้านค้ากำลังสูงขึ้นจาก 55 รูปี/กก. (19 บาท) เป็น 65 รูปี/กก. (22 บาท) และผู้บริโภคกำลังพยายามจะซื้อน้ำตาลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เขตการปกครองเมืองหลวงอิสลามาบัด (ICT) ได้ตัดสินใจจัดตั้งจุดขายน้ำตาล 20 แห่งในเมืองและพื้นที่ชนบทห่างไกล เพื่อขายน้ำตาลในราคาอุดหนุนที่ 62 รูปี/กก. (21 บาท) ให้แก่ประชาชนผู้พักอาศัยเริ่มตั้งแต่มัถะห์หน้าไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นนำเข้าน้ำตาลทรายขาวปีนี้ประมาณ 1.265 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1% จาก 1.252

ล้านตันในช่วงเดียวกันกับปีก่อน กระทรวงเกษตรกล่าวว่า คาดว่าจะมีความต้องการน้ำตาลมากขึ้น หรือ ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ 2.060 ล้านตัน เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดี

สหภาพยุโรป

ผู้ผลิตน้ำตาล Agrana กล่าวว่า สภาพอากาศขึ้นส่งผลกระทบต่อค่าความหวานในปีนี้ และทำให้ค่าความหวานลดลงจากค่าเฉลี่ยของปีก่อน ขณะที่ ค่าเฉลี่ย Yield ดีขึ้น ขณะนี้มีฝนตกหนักทำให้การเก็บเกี่ยวต้องหยุดชะงัก Agrana กล่าวว่า คาดว่าผลผลิตน้ำตาลยังคงสูงขึ้น 3.3% เป็น 772,000 ตัน และกล่าวว่า ผลผลิตต่อตันลดลงในปี 2009

ออสเตรเลีย

ประธานสมาคมชาวไร่อ้อยคนใหม่กล่าวว่า แม้ฤดูหีบของออสเตรเลียจะล่าช้าเพราะฝนตกหนัก และราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่สูงขึ้นจะเป็นแรงจูงใจจึงมีผลกระทบน้อยหรือไม่กระทบต่อผลผลิตในปีนี้

แม้ว่าสภาวะอากาศทางตอนเหนือจะดีขึ้นจากเดือนก่อน โรงงานน้ำตาลในออสเตรเลียหีบอ้อยในช่วง 15 วันแรกได้มากกว่า 2.6 ล้านตัน ขณะนี้ได้รับอ้อยแล้ว 15 ล้านตัน จากที่คาดการณ์ไว้ที่ 32 ล้านตัน

&&&&&&&&&&&&&&